

เหตุการณ์สำคัญ

- หน่วยงานราชการของสหรัฐฯ ปิดทำการบางส่วน (Government Shutdown) จากประเด็นงบประมาณสร้างกำแพงกันชายแดนเม็กซิโก
- การประชุมธนาคารกลางสหรัฐฯ วันที่ 18-19 ธันวาคม 2561 Fed ปรับขึ้นดอกเบี้ยอีก 25 bps เป็น 2.25%-2.50% ต่อปี และมีการปรับค่ากลางของ Dot Plot ในปี 2562 ลง
- สหภาพยุโรปและรัฐบาลอิตาลีได้ข้อสรุปให้ลดเป้าขาดดุลการคลังของอิตาลีในปี 2562 ที่ 2.04% ของจีดีพี จากก่อนหน้านี้ที่ 2.40%
- การประชุมธนาคารกลางญี่ปุ่น วันที่ 19-20 ธันวาคม 2561 มีมติคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไม่เปลี่ยนแปลง
- การประชุมกำหนดทิศทางการดำเนินนโยบายเศรษฐกิจในปี 2562 ของรัฐบาลจีน ได้ส่งสัญญาณผ่อนคลายนโยบายการเงินและการคลังเพิ่มเติมเพื่อสนับสนุนเศรษฐกิจปี 2562
- ธนาคารแห่งประเทศไทยปรับขึ้นดอกเบี้ยนโยบายอีก 25 bps เป็น 1.75% ต่อปี เพื่อเพื่อลดความเสี่ยงด้านเสถียรภาพระบบการเงินและสร้างความสามารถในการดำเนินนโยบายการเงิน

สรุปข่าวเศรษฐกิจ

สหรัฐฯ

- รัฐบาลสหรัฐฯ ปิดหน่วยงานราชการบางส่วน (Shutdown) หลังจากทีวุฒิสภาสหรัฐฯ ไม่อนุมัติร่างกฎหมายงบประมาณสำหรับก่อสร้างกำแพงกันชายแดนเม็กซิโกวงเงิน 5 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ตามความประสงค์ของประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์
- คณะกรรมการนโยบายการเงิน (FOMC) ของสหรัฐฯ มีมติให้ขึ้นดอกเบี้ยนโยบาย Fed Fund อีก 25 bps เป็น 2.25-2.50% ต่อปี และยังคงดำเนินการลดขนาดงบดุลตามแผน ทั้งนี้ Fed ได้ปรับคาดการณ์เศรษฐกิจ (GDP) ปี 2561-2562 ลงเป็น 3.1% (yoy) และ 2.3% (yoy) ตามลำดับ แต่คงคาดการณ์ปี 2563-2564 ที่ 2.0% (yoy) และ 1.8% (yoy) ตามลำดับ นอกจากนี้ ได้ปรับลดคาดการณ์ Core PCE ปี 2561 เป็น 1.9% (yoy) และปี 2562-2564 เป็น 2.0% (yoy) ตามลำดับ
- ค่ากลางของ Dot plot ปี 2562 ถูกปรับลดลง โดยชี้ว่า Fed จะขึ้นดอกเบี้ยเพียง 2 ครั้ง จากเดิม 3 ครั้ง และอีก 1 ครั้งในปี 2563 ซึ่งจะส่งผลให้อัตราดอกเบี้ยไปสิ้นสุดที่ 3.1% ลดลงจากเดิมที่ 3.4% นอกจากนี้ Fed ยังได้ปรับลดคาดการณ์อัตราดอกเบี้ยระยะยาวลง 20 bps เป็น 2.8% ซึ่งสอดคล้องกับคำกล่าวของนาย Jerome Powell ประธาน Fed ในช่วงปลายเดือนพฤศจิกายน ที่ผ่านมว่าอัตราดอกเบี้ยเริ่มเข้าใกล้ระดับปกติ (Neutral Rate) แล้ว

ญี่ปุ่น

- ธนาคารกลางญี่ปุ่น (Bank of Japan ; BoJ) คงนโยบายการเงินไม่เปลี่ยนแปลง โดย คงอัตราดอกเบี้ยระยะสั้นไว้ที่ -0.1% สำหรับเงินสำรองส่วนเกินของธนาคารพาณิชย์ (Excess Reserves) บางส่วน, คงเป้าอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอายุ 10 ปี (Yield Curve Control) ไว้ที่ "ประมาณ 0%" และคงอัตราเข้าซื้อสินทรัพย์ที่ 80 ล้านล้านเยนต่อปี
- BoJ มองปัจจัยเสี่ยงต่อเศรษฐกิจเพิ่มขึ้น ซึ่งทำให้นโยบายการเงินที่ผ่อนคลายยังมีคามจำเป็นต่อไป นอกจากนี้ BoJ ระบุว่ายังไม่เห็นหลักฐานชัดเจนที่ชี้ถึงผลกระทบข้างเคียงจากการดำเนินนโยบายผ่อนคลายนโยบายการเงินเป็นระยะเวลานาน และพร้อมผ่อนคลายนโยบายการเงินเพิ่มเติมเพื่อสนับสนุนเศรษฐกิจหากมีความจำเป็น รวมถึงการปรับลดดอกเบี้ยและการเข้าซื้อสินทรัพย์เพิ่มเติม โดยนาย Kuroda กล่าวว่าการลดอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอายุ 10 ปี ปรับตัวลดลงจนติดลบ แต่ยังคงเคลื่อนไหวอยู่ในกรอบ +/- 0.2% ได้ ก็จะไม่เป็นปัญหา

จีน

- รัฐบาลจีนส่งสัญญาณผ่อนคลายนโยบายการเงินและการคลังเพิ่มเติมเพื่อสนับสนุนเศรษฐกิจปี 2562 ในการประชุม Central Economic Work Conference (CEWC) ระหว่างวันที่ 19-21 ธันวาคม 2561 ซึ่งเป็นการประชุมประจำปีเพื่อกำหนดทิศทางการดำเนินนโยบายเศรษฐกิจในปี 2562 โดยจะเน้นการพัฒนาอุตสาหกรรมการผลิตขั้นสูง (Advanced Manufacturing) และการส่งเสริมตลาดในประเทศเนื่องจากแรงกดดันจากสงครามการค้า โดยรัฐบาลจะส่งเสริมการศึกษา สวัสดิการสังคม อุตสาหกรรมท่องเที่ยว อินเทอร์เน็ต และ AI รวมถึง การขนส่ง โดยนโยบายเศรษฐกิจเป็นดังนี้
 - นโยบายการเงิน : รัฐบาลย้ำว่าจะใช้นโยบายการเงินอย่าง "ระมัดระวังรอบคอบ" และอยู่ในระดับที่เหมาะสม แต่ตัดคำว่า "เป็นกลาง" ออกจากการประชุมรอบนี้ ซึ่งสะท้อนถึงนโยบายการเงินที่จะผ่อนคลายลงจากเดิม
 - นโยบายการคลัง : รัฐบาลจะลดภาษีลงเพิ่มเติม โดยเฉพาะภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) และภาษีนิติบุคคล (Corporate Tax) นอกจากนี้ จะออกพันธบัตรรัฐบาลท้องถิ่นฉบับพิเศษ (Local Governments' Special Purpose Bonds) ซึ่งใช้ในการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานเพิ่มขึ้น ซึ่งคาดว่ารัฐบาลจะเพิ่มโควตาของปี 2562 (vs. 1.35 ล้านล้านหยวนในปีนี้)
 - นโยบายต่างประเทศ : รัฐบาลจะกระตุ้นให้มีการเปิดประเทศมากขึ้น และกล่าวว่าจะเจรจากับสหรัฐฯ อย่างต่อเนื่อง

ไทย

- คณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) มีมติ 5 ต่อ 2 เสียง ให้ขึ้นดอกเบี้ยนโยบายอีก 25 bps เป็น 1.75% ต่อปี โดยประเมินว่าเศรษฐกิจมีแนวโน้มขยายตัวต่อเนื่องจากอุปสงค์ในประเทศ แม้ว่าภาคต่างประเทศชะลอตัวลง โดย กนง. เห็นว่าควรปรับขึ้นดอกเบี้ยเพื่อลดความเสี่ยงด้านเสถียรภาพระบบการเงินและสร้างความสามารถในการดำเนินนโยบายการเงิน
- มูลค่าการส่งออกสินค้าเดือนพฤศจิกายน 2561 กลับมาหดตัวที่ -1.0% (yoy) จากที่ขยายตัว 8.70% (yoy) ในเดือนก่อน แต่มูลค่าการนำเข้าสินค้าเดือนพฤศจิกายน 2561 เร่งตัวขึ้นเป็น 14.66% (yoy) ส่งผลให้ดุลการค้าขาดดุล -1,180 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ

ประเภทสินทรัพย์	ดัชนี	% ผลตอบแทน (สัปดาห์ที่ผ่านมา)	% ผลตอบแทน (ตั้งแต่ต้นปี)	กองทุนแนะนำ	น้ำหนักการลงทุน	มุมมองการลงทุน
หุ้นไทย	SET	-0.88%	-9.03%	M-S50 M-BT HiDiv HiDivPlus	Slightly Underweight	<p>SET Index ปิดสัปดาห์ 1,595.33 จุด ลดลง 0.88% WoW ปรับตัวลงจากความกังวลเศรษฐกิจโลกที่อาจจะชะลอตัวเร็วกว่าคาด ประเด็นอื่น ได้แก่</p> <p>1) กนง. มีมติปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายอีก 0.25% เป็น 1.75% ด้วยคะแนนเสียง 5 ต่อ 2 ธนาคารพาณิชย์ไทยเริ่มปรับอัตราดอกเบี้ยเงินกู้เพิ่มโดย ธปท. ให้ความเห็นว่า กลไกดอกเบี้ยนโยบายจะส่งผ่านไปยังอัตราดอกเบี้ยเงินกู้รายใหญ่ของธนาคารพาณิชย์ คาดจะเป็นการเพิ่ม Net Interest Margin ให้กับธนาคาร แต่ยกเว้นในกลุ่มเช่าซื้อ</p> <p>2) ตัวเลขนักท่องเที่ยวจีน เดือน พฤศจิกายน หดตัวต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 5 ที่ -15% เทียบกับเดือน ตุลาคม ที่ -20% และ กันยายน ที่ -15% ขณะที่จำนวนนักท่องเที่ยวรวมฟื้นตัวจาก -0.5% เดือนก่อนเป็น +4.5% ในเดือน พฤศจิกายน โดยราคาหุ้นของกลุ่มท่องเที่ยวสะท้อนตัวเลขนักท่องเที่ยวจีนที่หดตัวไปแล้วส่วนหนึ่ง ขณะที่ความคาดหวังการฟื้นตัวจะเกิดขึ้นภายใน 1 ปี อ้างอิงจากข้อมูลในอดีตที่เกิดปัญหาด้านการท่องเที่ยวจะเห็นการฟื้นตัวของนักท่องเที่ยวภายใน 1 ปี</p> <p>3) กลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) เปิดเผยตัวเลขยอดผลิตรถยนต์ประจำเดือน พฤศจิกายน เท่ากับ 197,020 คัน +3%YoY โดยรวม 11 เดือนแรกของปี 2561 ยอดผลิตรถยนต์เพิ่มขึ้น +9% YoY โดย ส.อ.ท.ประเมินยอดผลิตรถยนต์ปี 2561 เท่ากับ 2.1 ล้านคัน โต 5.5% ซึ่งยอดผลิตรถยนต์ในปีนี้มีแนวโน้มจะมากกว่าที่คาดการณ์ ประเด็นที่ติดตามในสัปดาห์นี้ได้แก่</p> <p>1) 25 ธันวาคม ดัชนีผลผลิตภาคอุตสาหกรรมเดือน พฤศจิกายน ของไทย</p> <p>2) 28 ธันวาคม คุลบุญชีเดินสะพัดเดือน พ.ย. ของไทย</p> <p>3) 2 มกราคม พ.ร.ฎ. เลือกตั้งทั่วไปมีผลบังคับใช้</p> <p>แนวโน้ม SET index สัปดาห์นี้ คาดดัชนีมีแนวรับที่ระดับ 1,570 จุด และแนวต้านที่ระดับ 1,610 จุด</p>
ตราสารหนี้ไทย	Thai Govt 10Y (21/12/2018 @ 2.51%)	-0.17% (ผลตอบแทนที่เปลี่ยนแปลง)	-0.03% (ผลตอบแทนที่เปลี่ยนแปลง)	MMGOV, MMM, MMM-Plus	Neutral	<p>สัปดาห์ที่ผ่านมาอัตราผลตอบแทนพันธบัตรไทยปรับลดลงอย่างรวดเร็วแม้ว่า กนง. มีมติ 5: 2 เสียงให้ขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบาย 0.25% เป็นครั้งแรกในรอบ 7 ปี แต่ปรับลดคาดการณ์เศรษฐกิจไทยปี 2562 ลง ทำให้นักลงทุนคาดว่า กนง. จะคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายตลอดปีหน้า แม้ว่า Fed จะขึ้นดอกเบี้ย 25 bps เป็น 2.25-2.50% ตามคาด แต่ปรับลดคาดการณ์ GDP และเงินเฟ้อลงเช่นกัน ขณะที่ลด Dot Plot ปี 2562 ลงเหลือ 2 ครั้ง ซึ่งเป็นสัญญาณ Dovish มากขึ้น ทำให้อัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐฯ 10 ปี ปรับลดลงหลุดระดับ 2.80% ลงไป จากปัจจัยบวกข้างต้น ประกอบกับการซื้อขายตราสารหนี้ในตลาดรองค่อนข้างเบาบางในช่วงท้ายปี ทำให้อัตราผลตอบแทนพันธบัตรไทยปรับลดลงรวดเร็วสำหรับตราสารที่อายุยาวกว่า 1 ปี นักลงทุนต่างชาติมีสถานะขายสุทธิ จำนวน 4,950 ล้านบาท ส่วนมากเป็นการขายตราสารหนี้ตัวสั้นแต่ซื้อสุทธิในตราสารหนี้ที่อายุยาวกว่า 1 ปี โดยนักลงทุนต่างชาติถือพันธบัตรรัฐบาลไทย 978,414 ล้านบาท คิดเป็น 7.78% สัปดาห์นี้คาดว่าอัตราผลตอบแทนพันธบัตรไทยจะปรับลดลงตามทิศทางดอกเบี้ยในปีหน้าหลังการประชุมของ Fed และ กนง.</p>
	US Treasury 10Y (21/12/2018 @ 2.79 %)	-0.10% (ผลตอบแทนที่เปลี่ยนแปลง)	+0.38% (ผลตอบแทนที่เปลี่ยนแปลง)			

ประเภทสินทรัพย์	ดัชนี	% ผลตอบแทน (สัปดาห์ที่ผ่านมา)	% ผลตอบแทน (ตั้งแต่ต้นปี)	กองทุนแนะนำ	น้ำหนักการลงทุน	มุมมองการลงทุน
ตราสารทุนต่างประเทศ	US (S&P500)	-7.05 %	-10.08%	I-Develop M-VI	Slightly Underweight	<p>นักลงทุนยังคงมีความระมัดระวังต่อการลงทุนในตลาดหุ้น สาเหตุจากการเติบโตทางเศรษฐกิจโลกที่มีแนวโน้มชะลอตัว รวมถึงโอกาสของการปิดหน่วยงานภาครัฐ (Government Shutdown) ในสหรัฐฯ หลังจากที่สภาไม่สามารถตกลงการร่างงบประมาณได้ อย่างไรก็ตามสัปดาห์นี้บรรยากาศการลงทุนในตลาดหุ้นต่างประเทศน่าจะมีการซื้อขายที่เบาบาง เนื่องจากตลาดต่างประเทศเริ่มเข้าสู่วันหยุดเทศกาลคริสต์มาส</p> <p>ปัจจัยอื่น ๆ ที่น่าติดตาม ได้แก่ 1) ความวิตกกังวลต่อ Global Slowdown จากประเด็น Trade War ที่อาจลุกลามขยายตัวในปีหน้า หากจีนและสหรัฐฯยังไม่สามารถหาข้อตกลงร่วมกันได้ 2) มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจจากทางการจีน 3) กำไรของบริษัทที่อาจเติบโตช้าลงในปี 2562 โดยตลาดปรับตัวประมาณการณ์กำไรของบริษัท ไตรมาสที่ 4 ปี 2561 ลง</p> <p>ราคาทองคำมีแนวโน้มทรงตัว Spot Gold มีโอกาสที่จะยืนอยู่ที่บริเวณระดับเหนือ 1,248-1,250 เหรียญสหรัฐฯต่อออนซ์ ทั้งนี้ ภาวะการซื้อขายทองคำในตลาด Comex น่าจะเป็นไปอย่างเรียบเหงามากที่ใกล้สู่ช่วงสิ้นปีและมีเทศกาลคริสต์มาส</p> <p>แนวโน้มราคาน้ำมันเผชิญปัจจัยกดดันอุปสงค์ที่กังวลเศรษฐกิจโลกชะลอตัว และปัจจัยด้านอุปทานน้ำมันที่แหล่งน้ำมันดิบของลิเบียจะกลับมาดำเนินการสิ่งที่ติดตาม 1) การลดการผลิตน้ำมันของ OPEC อาจลดการผลิตเพิ่มเติม และ 2) สต็อกน้ำมันดิบคลังของสหรัฐฯอาจปรับตัวลงหลังโรงกลั่นมีการใช้ไนโอตราการกลั่นที่สูง</p>
	Europe (STOXX50)	-2.97%	-14.86%			
	Japan (NIKKEI)	-5.65%	-11.49%			
	Emerging Market (MSCI EM)	-1.49%	-17.01%			
	Gold	+1.44%	-2.94%	I-GOLD	Overweight	
	Oil (WTI)	-10.96%	-23.81%	I-OIL	Underweight	
ตราสารหนี้ต่างประเทศ	iBoxx Liquid Investment Grade Corporate	-0.05%	-4.00%	I-SMART	Underweight	<p>อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ 10 ปี ปรับลงไปที่ 2.79% จากความกังวลต่อทิศทางเศรษฐกิจโลกระยะต่อไปและตลาดหุ้นปรับตัวลดลงต่อเนื่อง รวมทั้งความกังวลของนักลงทุนต่อการปิดทำการชั่วคราวของรัฐบาลสหรัฐฯ และข่าวประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ อาจปลดประธานธนาคารกลางสหรัฐฯ ผลการประชุมธนาคารกลางสหรัฐฯเมื่อสัปดาห์ก่อน ที่ประชุมมีมติขึ้นดอกเบี้ยนโยบาย 25 bps มาอยู่ที่ ระดับ 2.25-2.50% ครั้งที่ 4 ของปี และส่งสัญญาณขึ้นต่อ 2 ครั้งในปีหน้า พร้อมทั้งลดประมาณการการขยายตัวทางเศรษฐกิจ และลดอัตราเงินเฟ้อคาดการณ์ในปี 2561-2562 ลง จึงส่งผลให้การปรับขึ้นของอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลถูกจำกัด กลุ่มพันธบัตรรัฐบาลทั่วโลกให้ผลตอบแทนบวกในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัย ในขณะที่กลุ่มเครดิตดีผล และตลาดเกิดใหม่ ให้ผลตอบแทนดีดลสำหรับ I-SMART มีการลงทุนส่วนใหญ่ในหุ้นกู้เอกชนคุณภาพสูง จึงได้รับผลเชิงลบและกองทุนมีสถานะ Duration ที่ต่ำกว่าเกณฑ์อ้างอิงจึงช่วยชดเชยการปรับขึ้นของอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลในอนาคต</p>
	JPMorgan Emerging Bond	-0.19%	-5.19%			
	iBoxx High Yield Index	-2.61%	-1.91%	M-SMART INCOME	Slightly Underweight	
	Bloomberg Barclays US MBS Index	+0.49%	+0.43%			

ข้อสงวนสิทธิ์

คำเตือน

- เอกสารนี้เป็นลิขสิทธิ์ของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนเอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน) (เอ็มเอฟซี) ซึ่งจัดทำขึ้นเพื่อให้ผู้สนใจได้รับทราบเกี่ยวกับสินค้าและบริการของเอ็มเอฟซี และใช้สำหรับการนำเสนอภายในประเทศไทยเท่านั้น
- เอ็มเอฟซี ขอสงวนสิทธิ์ในการห้ามลอกเลียนข้อมูลในเอกสารนี้ หรือห้ามแจกจ่ายเอกสารนี้ หรือห้ามทำสำเนาเอกสารนี้ หรือห้ามกระทำการอื่นใดที่ทำให้สาระสำคัญของเอกสารฉบับนี้เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากเอ็มเอฟซี
- ข้อมูลบางส่วนในเอกสารนี้ได้อ้างอิงจากแหล่งที่มาของข้อมูลที่เชื่อถือได้ แต่ไม่ได้หมายความว่า เอ็มเอฟซี ได้รับรองในความถูกต้องและครบถ้วนของข้อมูลดังกล่าวเนื่องจากข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับเวลาที่นำข้อมูลมาใช้ในการอ้างอิง
- ข้อมูลและความเห็นที่ปรากฏในเอกสารนี้เป็นเพียงความเห็นเบื้องต้นเท่านั้น มิใช่คำมั่นสัญญาหรือการรับประกันผลตอบแทนแต่อย่างใด
- เอกสารนี้ไม่ได้ผ่านการตรวจสอบหรือรับรองจากหน่วยงานทางการใดๆ ทั้งสิ้น การตัดสินใจใดๆ จากเอกสารฉบับนี้จะต้องทำด้วยความระมัดระวังและรอบคอบ หากมีข้อสงสัยใดๆ เกี่ยวกับเอกสารฉบับนี้ กรุณาสอบถามจากเจ้าหน้าที่โดยตรง

- การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนต้องศึกษาข้อมูลเพื่อทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนการตัดสินใจลงทุน ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
- กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี อินเทอร์เน็ตชั้นนำ สมาร์ท ฟันด์ (I-SMART), กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี อินเทอร์เน็ตชั้นนำ ดีเวลลอป มาร์เก็ต (I-DEVELOP), กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี อินเทอร์เน็ตชั้นนำ ออยล์ ฟันด์ (I-OIL), กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี อินเทอร์เน็ตชั้นนำ โกลด์ ฟันด์ (I-GOLD), กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี อินเทอร์เน็ตชั้นนำ เรียวลเอสเตท ฟันด์ (I-REITs) อาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อป้องกันความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราที่อาจเกิดขึ้นได้จากการลงทุนในต่างประเทศ โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน
- กองทุนป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศบางส่วนหรือทั้งหมด ตามแต่สภาพการณ์ในแต่ละขณะ ดังนั้นจึงมีโอกาสได้รับผลกำไรหรือขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนได้
- การลงทุนในหน่วยลงทุนมิใช่การฝากเงิน และมีความเสี่ยงของการลงทุน ผู้ลงทุนควรลงทุนในกองทุนรวมดังกล่าวเมื่อเห็นว่าการลงทุนในกองทุนรวมเหมาะสมกับวัตถุประสงค์การลงทุนของตนและผู้ลงทุนยอมรับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการลงทุนดังกล่าวได้
- ผู้ลงทุนควรลงทุนในกองทุนรวมดังกล่าวเมื่อมีความเข้าใจในความเสี่ยงของสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และผู้ลงทุนควรพิจารณาความเหมาะสมของการลงทุน โดยคำนึงถึงประสิทธิภาพการลงทุน วัตถุประสงค์การลงทุน และฐานะการเงินของผู้ลงทุนเอง
- กรณีที่ลูกค้าปฏิเสธการให้ข้อมูลเป็นลายลักษณ์อักษร (Customer profile) ให้บริษัทจัดการกองทุนสามารถแจ้งให้ลูกค้าทราบว่าการเสนอขายการลงทุนให้ลูกค้านั้น บริษัทได้พิจารณาข้อมูลเพียงเท่าที่ลูกค้าให้บริษัทเท่านั้น
- ขอรับหนังสือชี้ชวนได้ที่บริษัทฯ หรือตัวแทนสนับสนุนการขายและรับซื้อคืน